

Hatyai Music Awards

กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม เวทีของเยาวชนคนดนตรี

Hatyai Music Awards หรือ โครงการประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ากิจกรรมที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนใน 14 จังหวัดภาคใต้ได้แสดงออกถึงความสามารถ



ทางด้านดนตรีอย่างสร้างสรรค์ซึ่งในวันที่ 10 สิงหาคมนี้ เวที Hatyai Music Awards ครั้งที่ 5 จะเริ่มเปิดเวทีประลองความสามารถเยาวชนคนดนตรีขึ้นอีกครั้ง

นายสมพล แก้วแทน อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และผู้รับผิดชอบโครงการ Hatyai Music Awards กล่าวถึงจุดประสงค์หลักของการจัดโครงการว่า Hatyai Music Awards ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดขึ้นเพื่อสรรค์สร้างสังคม โดยเน้นกลุ่มเยาวชนเป็นเป้าหมายหลัก

เนื่องจากปัจจุบันสังคมเสื่อมโทรมและส่งผลกระทบโดยตรงต่อเยาวชน ม.หาดใหญ่เองหวังไปถึงปัญหาที่ฝังจิตเวทีประกวดขึ้นทุกปีการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนหันมาใช้เวลาร่วมกันให้เป็นประโยชน์ และกล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์

เวทีการประกวดวงดนตรี Hatyai Music Awards ที่ในปีการศึกษาที่ผ่านมาจนถึงครั้งที่ 5 แล้ว โดยมีเยาวชนในเขตพื้นที่ภาคใต้ให้ความสนใจเข้าร่วมการประกวดเป็นจำนวนมาก จนต้องแบ่งเวลาในการประกวดเป็น 2 รอบ คือรอบคัดเลือกในวันที่ 10-11 สิงหาคม และรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 9

กันยายน ซึ่ง Hatyai Music Awards ครั้งที่ 5 นี้ มีทุนการศึกษาสนับสนุนกว่า 40,000 บาท และผู้ที่ได้แชมป์ในปีนี้จะได้รับประทานจากพระเจ้า รวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชทินนิตตามาดูไปครั้งอีกด้วย

“การจัดประกวดในแต่ละครั้งที่ผ่านมา มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจากทั้งภาคใต้และกลุ่มเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยในการแข่งขันแต่ละครั้งมีวงดนตรีส่งเข้าประกวดไม่น้อยกว่า 30 วง โดยเฉพาะในครั้งนี้ได้รับผลการตอบรับที่ดีมาก เพราะจะมีวงดนตรีจากภาคอื่น ๆ เช่นภาคกลาง และภาคอีสาน ที่ทราบข่าวการประกวดจะเดินทางมาร่วมการแข่งขันครั้งนี้ด้วย อาจารย์สมพลกล่าว

การจัดกิจกรรม Hatyai Music Awards นอกจากจะเป็นกิจกรรมสำหรับเยาวชนในระดับมัธยมปลายที่รักดนตรีแล้ว ยังเป็นโครงการที่

ท้าทายความสามารถของนักศึกษาชมรมดนตรีสากล ม.หาดใหญ่ อีกด้วย นายวิระพล ชีสกุลรุ่งเรือง นัก

ศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 2 ประธานชมรมดนตรีสากล กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนี้ว่า “โครงการ Hatyai Music Awards ถือเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดของชมรม และเป็นโครงการที่พวกเราตั้งใจ เพราะการจะจัดการประกวดแต่ละครั้งไม่มีเรื่องง่าย มันเป็นเรื่องท้าทายและประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่พวกเราได้รับได้รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้จักแก้ปัญหาเมื่อเกิดข้อผิดพลาด และเรียนรู้อีกหลาย ๆ เรื่องที่ทำให้เราทำงานอย่างมืออาชีพมากขึ้น ที่สำคัญต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่สนับสนุนกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ ซึ่งถือว่ามีประสบการณ์ชีวิตที่คุ้มค่าจริง ๆ”

สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี Hatyai Music Awards ครั้งที่ 5 สามารถติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่ ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ อาคารศูนย์ประณีตศิลป์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โทร.0-7442-5000 ต่อ 185, 186 หรือ 08-6746-0297, 08-1538-5615 ได้ตั้งแต่วันที่ 9 จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2550

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2712 - วันที่ 21-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 "หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นตรา

ข่าวสด
SAMILA TIMES